

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางลำพูน อินทศรี	ประธานสภา		
๒	นางเพลินจิต แสงสุข	รองประธานสภา		
๓	นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่	เลขานุการสภา		
๔	นางวิลาวัลย์ มั่นคง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑		
๕	นายฉลาม สุภาพันธ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓		
๖	นางสาวสถาพร อินไชยา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔		
๗	นางปราณี เพชรพา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕		
๘	นายสง่า วรอินทร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖		
๙	นายนนต์ชัย สืบพา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗		
๑๐	นายบุญส่ง นันทา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘		
๑๑	นางมณีวรรณ อินทวงศ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙		
๑๒	นางบวร ยางธิสาร	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑		
๑๓	นายสังคม เศษฐานัน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒		
๑๔	นายประสงค์ ศรีเรือง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓		

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	น.ส. ชัยภักดิ์ ทามวงศ์	นักวิจัย		
๒	น.ส. ศิรินทิพย์ มาลาทอง	อำนวยการ		
๓	น.ส. ชัยภักดิ์ ทามวงศ์	นักวิจัย		
๔	นายเจตพรว โสสีต	นายก อบต.		
๕	นายประยุทธ์ ศรีทอง	ผู้วิจัย		
๖				
๗				
๘				
๙				

## หัวข้อและรายละเอียดการประชุม

เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๑** ประธานแจ้งให้ทราบ  
-ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร พิจารณาสำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีผู้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่

มติที่ประชุม รับรอง

**ระเบียบวาระที่ ๓** กระทำถาม

นายสง่า วรอินทร์ สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาแก้ไขน้ำท่วมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๓ ที่ได้ส่งหนังสือนำเรียนปัญหาเข้ามาตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

นายก อบต. ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน ปัญหาที่ท่านแจ้งเข้ามาทางกองช่างได้ออกไปตรวจสอบและรายงานมายังนายกแล้ว ส่วนขั้นตอนในการดำเนินการจะมอบให้กองช่างได้มาชี้แจงต่อไป

นางเพลินจิต แสงสุข อยากทราบว่าน้ำที่ท่วมเป็นน้ำร่อยบาย หรือมาจากสาเหตุอื่น

นายสง่า วรอินทร์ สืบเนื่องจากภูมิศาสตร์ดั้งเดิมเป็นพื้นที่ลุ่ม พอมีการก่อสร้างถนนสี่เลน ทางน้ำก็โดนปิด ประกอบกับร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านมีขนาดเล็กและตื้นเขิน ทำให้การระบายน้ำไม่ทัน จึงทำให้น้ำท่วมขัง การแก้ไขที่ผ่านมาจากหมู่ที่ ๖ ก็สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงติดปัญหาในส่วนหมู่ที่ ๑๓ และหมู่ที่ ๘ จึงคิดว่าควรแก้ปัญหาโดยทำให้มีร่องระบายหลักที่ผ่านทั้งสามหมู่บ้าน

ช่างโยธา เรื่องนี้ทางกองช่างพร้อมตัวแทนของชุมชนได้ออกไปสำรวจความต้องการตามคำร้อง โดยวัดระดับซึ่งมีความแตกต่างกันประมาณ ๓๐-๔๐ เซนติเมตร ระยะทางประมาณ ๖๔๗ เมตร ซึ่งต้องใช้งบประมาณมากกว่าสี่ล้าน

ปลัด อบต. จากการออกไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ของกองช่างพร้อมคณะกรรมการ ปัญหาที่พบคือร่องระบายน้ำอุ้ดตันมีดินมีเศษวัสดุในร่องน้ำเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรดำเนินการลอกร่องระบายน้ำทั้งสามหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาที่ท่วมขัง เพราะจะใช้งบประมาณที่ไม่เกินศักยภาพที่ อบต. มี

นายสง่า วรอินทร์ การลอกคลองก็เป็นการแก้ปัญหาในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาหลักคือไม่มีคลองระบายน้ำหลักผ่านทั้ง ๓ หมู่บ้าน อย่างไรก็ตามก็อยากให้มีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ปัญหาจะได้จบไปไม่วนกลับมาแก้เรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมา เรื่องร้องเรียนจะได้หมดไป

นายประสงค์ ศรีเรือง เรื่องร่องระบายน้ำหมู่ที่ ๑๓ สาเหตุหลักมาจากร่องอุ้ดตัน มีดินในร่องระบายน้ำทุกเส้น อยากเสนอให้แก้ปัญหาเบื้องต้น โดยลงไปลอกเพื่อน้ำจะได้ระบายทัน ไม่เกิดการท่วมขังในหมู่บ้าน

นายสังคม เศษฐานัน ร่องระบายน้ำหมู่ที่ ๖, ๘, ๑๓ แก้ปัญหามาหลายรอบแต่ก็กลับมาสภาพเหมือนเดิม บางบ้าน

นายทองผา ไสยะลา	ก็ปลูกผักในร่องระบายน้ำ ผู้นำแต่ละหมู่บ้านควรจะมีกฎกติกาของหมู่บ้าน และ ร่วมด้วยช่วยกันในการรักษาร่องให้สะอาด ปัญหา น้ำท่วมขังจะได้หมดไป ร่องระบายน้ำหมู่ที่ ๑๓ ถ้าทำการขุดลอกจะติดเรื่องท่อประปาที่อยู่ในร่อง หากเสียหาย ใครจะรับผิดชอบ
นายสง่า วรอินทร์	ขอสะท้อนปัญหาในหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันจิตอาสา มีน้อยลง บางหมู่บ้านมีความแตกแยก จึงขาดความร่วมมือในการพัฒนา การแก้ปัญหาของหมู่ ๖ จะอาศัยความร่วมมือได้ยาก จึงอยากฝากการแก้ปัญหา ร่องน้ำทั้งสามหมู่บ้านไปยังผู้บริหารได้พิจารณา ตัดสินใจหา แนวทางว่าจะดำเนินการในทิศทางใด ที่ปัญหาจะไม่ยืดเยื้อต่อไป เพราะการหวังความ ร่วมมือและให้ชาวบ้านในพื้นที่ดำเนินการเองนั้นคงลำบาก
ประธานสภาฯ นายก อบต.	ฝากท่านนายกด้วยว่าจะดำเนินการในแนวทางใด เพราะเป็นหมู่บ้านของท่านอยู่แล้ว อยากให้มีการแก้ปัญหาโดยการลอกร่องภายในหมู่บ้านก่อน ส่วนการวางท่อเมนขนาดใหญ่ ผ่านสามหมู่บ้านต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เป็นไปได้หรือไม่หากจะทำเฉพาะบางหมู่ บ้าน เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการ
นายสังคม เศษฐานัน	สภามีหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณที่ผู้บริหารเสนอ จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านต้อง เสนอเข้ามาก่อน ฝากให้พิจารณาทุกหมู่บ้านด้วย ไม่ใช่แค่ ๓ หมู่บ้าน หากท่านจะขอจ่าย เงินสะสมก็ขอให้เสนอเป็นหนังสือต่อสภาด้วย ไม่ใช่เสนอด้วยวาจา
นายก อบต.	ประเด็นปัญหาในวันนี้ จะนำไปหารือกองช่าง และเจ้าหน้าที่งบประมาณในการดำเนินการ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ นายก อบต.	พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ -ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมได้รับ ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้
ประธานสภาฯ	เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบ ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายสง่า วรอินทร์  
นักวิเคราะห์ฯ

มติที่ประชุม  
นายก อบต.

ตอนที่ประชาคมได้เสนอหลายโครงการ แต่ดูตามเอกสารที่ส่งมาเห็นไม่ครบทุกโครงการ เนื่องจากโครงการที่เสนอมีจำนวนมาก หากบรรจุไว้ในแผนทั้งหมดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ การประเมินแอลพีเอก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ จึงไม่ได้บรรจุทุกโครงการไว้ในแผน เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
-เสนอญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างฝาดิตร่องระบายน้ำภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑

ข้อความเดิม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝาดิตร่องระบายน้ำภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านชุมภูพร จุดบ้านนายชาญชัย นันทา-บ้านนายเหรียญทอง ไกรรัตน์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๓ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้าที ๗๖ ลำดับที่ ๒๙

ข้อความใหม่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝาดิตร่องระบายน้ำภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านชุมภูพร จุดที่ ๑บ้านนายธงชัย นันทา-บ้านนายอรรถ ยอดนิล ยาว ๙๔ เมตร จุดที่ ๒ ข้างวัดโพธิ์ชัย-บ้านนางบุญมี เทพประสา ยาว ๙ เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ความยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๐๓ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้าที ๗๖ ลำดับที่ ๒๙  
๒)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

ข้อความเดิม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(จุดประตูทางเข้า-อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสำราญ เทลาน คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้าที ๔๐ ลำดับที่ ๓๔

ข้อความใหม่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(จุดประตูทางเข้า-อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสำราญ เทลาน คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด

นายสง่า วรอินทร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๓๔  
 นายช่างโยธา สาเหตุที่ฝาปิดร่องระบายน้ำปิดไม่ได้เกิดจากอะไร  
 นายสังคม เศษฐานัน เนื่องจากชื่อไม่ตรงกับเจ้าของพื้นที่ และบางช่วงมีการเทคอนกรีตทางเข้าบ้าน  
 นายช่างโยธา ทำให้ความยาวไม่ได้ตามที่กำหนด จึงต้องเปลี่ยนจุดดำเนินการ  
 มติที่ประชุม การขอเปลี่ยนแปลงไม่ระบุจำนวนงบประมาณ ไม่ทราบว่าจะใช้งบตามโครงการใน  
 นายก อบต. ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๖ หรือไม่  
 ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๖  
 เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้ร่วมทำข้อตกลง(MOU) กับเทศบาลเมืองบึงกาฬ  
 เรื่อง การใช้บริการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลเมืองบึงกาฬ  
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำ ณ เทศบาลเมืองบึงกาฬ  
 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จึงนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรเพื่อ  
 พิจารณาเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จัดทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และ เทศบาลเมืองบึงกาฬ
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ตกลงร่วมกันในการใช้บริการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลเมืองบึงกาฬ โดยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  - ๒.๑ เพื่อกำหนดให้เป็นศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลเมืองบึงกาฬ เป็นศูนย์จัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล แห่งที่ ๒ ของจังหวัดบึงกาฬ
  - ๒.๒ เพื่อให้ท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงกันตามการแบ่งกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ตามแผน ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ได้มีสถานที่กำจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล
  - ๒.๓ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๓. บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะ เรื่อง การใช้ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลตำบลบึงกาฬ มีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี (๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๗๑) และมีผลเมื่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และ สภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
๔. กำหนดแผนการดำเนินงาน การบริการและค่าใช้จ่ายตามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะ มีกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้
  - ๔.๑ ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลเมืองบึงกาฬ คิดอัตราค่าธรรมเนียมในการกำจัดกิโกรัมละ ๖๕ สตางค์ (หกสิบห้าสตางค์)
  - ๔.๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้บริการ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลเมืองบึงกาฬ ต้องจัดทำแผนงานหรือกิจกรรม หรือ โครงการในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม บรรลุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔.๓ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้บริการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลเมืองบึงกาฬ ต้องมีกิจกรรมการลดปริมาณขยะที่ชัดเจนและสามารถลดปริมาณขยะได้ เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานของบ่อฝังกลบ ตามประกาศเทศบาลเมืองบึงกาฬ เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์การใช้ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลเมืองบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๕

๔.๔ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้บริการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลเมืองบึงกาฬ ที่นำขยะมูลฝอยมากำจัดที่ศูนย์ฯ โดยมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้นตามที่เทศบาลกำหนด ตามประกาศเทศบาลเมืองบึงกาฬ เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์การใช้ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลเมืองบึงกาฬ พ.ศ.2566 ข้อ ๔(๓))

๔.๕ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้บริการ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลเมืองบึงกาฬ ที่นำขยะมูลฝอยมากำจัดที่ศูนย์ฯ ต้องปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองบึงกาฬ เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์การใช้ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลเมืองบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเคร่งครัด

๕. เทศบาลเมืองบึงกาฬเป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลเมืองบึงกาฬ และจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามอัตราที่กำหนดในข้อ 4 โดยนำเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ

๖. การใดที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

๗. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ซึ่งร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะ เรื่อง การใช้บริการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยีเทศบาลเมืองบึงกาฬ เข้าใจและมีเจตนารมณ์ร่วมกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายในบันทึกความร่วมมือกันได้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายถือไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่นๆ
นางเพ็ญจิต แสงสุข	สอบถามโครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ ๒ ไม่ทราบว่าจะดำเนินการในช่วงใด
นายช่างโยธา	เนื่องจากมีโครงการที่ต้องดำเนินการจำนวนมาก ทางกองช่างจะค่อยๆทยอยดำเนินการ
นายฉลาม สุภาพันธ์	โครงการหน้าบ้านนำมาดำเนินการในช่วงหน้าฝนได้หรือไม่ ถึงขยะชำรุดสามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้หรือไม่
นายก อบต.	เรื่องถึงขยะชำรุดทางกองสาธารณสุขได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านสำรวจเพื่อดำเนินการซ่อมแซม
นายฉลาม สุภาพันธ์	ส่วนโครงการต่างๆในข้อบัญญัติ มีหลายโครงการที่ต้องปรับระยะเวลาดำเนินการ อยากฝากเรื่องการปล่อยพันธุ์ปลา โรงเรียนที่ไม่มีสระไม่ควรแจกพันธุ์ปลาให้ เพราะ นำไปปล่อยส่วนตัว
นายก อบต.	จะได้กำชับอีกครั้งในช่วงที่ดำเนินการ คงจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคม

นางบวร ยางธิสาร

สอบถามเรื่องถนนข้างวัดदानได้ดำเนินการหรือยัง และโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คัม  
ซิลามณีจะได้ดำเนินการหรือไม่

นายก อบต.

เรื่องถนนข้างวัดदान อบจ.แจ้งว่าได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่เข้าดำเนินการ ส่วนเรื่องถนนแอส  
ฟัลต์ ได้เสนอโครงการของบประมาณเข้าไปแล้ว

นายช่างโยธา

เรื่องถนนแอสฟัลต์ทาง อบจ.แจ้งว่าไม่มีในแผน จะได้ขอหน่วยงานอื่นต่อไป

นายสง่า วรอินทร์

เพิ่มเติมถนนสายโนนไทยประสิทธิ์-โนนม่วง ตอนแรกท่านนายกแจ้งว่าเสร็จฤดูเก็บเกี่ยว  
จะดำเนินการ แต่ตอนนี้บอกไม่มีในแผน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ทราบข่าวก็ดีใจจะได้งบ  
ประมาณมาดำเนินการ และส่วนที่ชำรุดจะดำเนินการอย่างไร จะให้แจ้งเป็นหนังสือ  
เข้ามาใหม่ หรือทางกองช่างจะลงพื้นที่ไปสำรวจเลย เพราะต้องมีการซ่อมบำรุงต่อไป

นายก อบต.

เรื่องถนนลูกรังชำรุดที่แจงมาทางไลน์ อยากทราบว่ามีความทางแก้ไขหรือไม่  
เรื่องถนนลูกรังเนื่องจากเป็นฤดูฝน เป็นธรรมชาติที่จะชำรุดสัญญาณบ่ากบ้าง  
จะออกไปดูเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ประธานสภาฯ

สั่งปิดประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสง่า วรอินทร์)

(นายสังคม เศษฐานัน)

(นางสาวสถาพร อินไชยา)